

Source : ฐานเศรษฐกิจ

Date : 4 ส.ค. 2561 Page : 8

No :

ชาวไร่เรียกร้องขอค่าอ้อยเพิ่ม

• ล้นต้อง 50 บาทต่อตัน-ขายปลีkn้ำตาลยังใช้ราคาควบคุม

ชาวไร่โอด ขอค่าอ้อยเพิ่มอีก 50 บาทต่อตัน ขง 2 แนวทางช่วย ให้โรงงานหรือกองทุนสำรองจ่ายไปก่อน ล่ำสุดโรงงานน้ำตาลล้นต้องหรือสมาคมธนาคารก่อน ขณะที่กองทุนย่นยึดตามมติกรม.ห้ามจ่ายชดเชยค่าอ้อย

หลังจากที่คณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) สรุปราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2560/2561 โดยราคาอ้อยทั่วประเทศอยู่ที่ 880 บาทต่อตัน ซึ่ง ชาวไร่ไม่พอใจกับราคานี้และ ต้องการให้ราคาอ้อยอยู่ที่ 900-1,000 บาทต่อตันอ้อย จึงมีการ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้แทนฝ่ายโรงงานและตัวแทน จากส่วนราชการ โดยมีนาย อภิจิน โชคิกเสถียร รองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหัวหน้า คณะ พิจารณาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อตกลงองค์การ การค้าโลกหรือ WTO

ล่าสุดนายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร อ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากการ ประชุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ชาวไร่อ้อยมี ความเห็นว่า ควรเพิ่มค่าอ้อยอีก 50 บาทต่อตันอ้อย โดยมี 2 แนวทางคือ 1. ให้โรงงานน้ำตาล สำรองจ่ายค่าอ้อยที่ขอเพิ่มขึ้นไป ก่อนหรือ 2. ให้สำนักงานกองทุน อ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ออก

เงินค่าอ้อยส่วนที่เพิ่มโดย ไม่ ต้องกู้ และไม่ต้องเป็นมติที่มา จากกรม. แต่ให้เป็นข้อตกลง กันเองระหว่างชาวไร่อ้อย โรง งานน้ำตาล และกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย ซึ่งขณะนี้แต่ละ สถาบันที่เกี่ยวกับชาวไร่อ้อย เช่น สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่ง ประเทศไทย เห็นพ้องตรงกันที่ จะต้องเพิ่มค่าอ้อยอีก 50 บาท ต่อตันอ้อย และยื่นเรื่องมาถึง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทรายให้เป็นตัวกลางใน การหาข้อยุติ

ต่อเรื่องนี้นายกำธร กิตติ โชติทรัพย์ นายกสมาคมชาวไร่ อ้อยเขต 7 กล่าวว่า คณะทำงาน ที่ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร ชาวไร่อ้อย ผู้แทนฝ่ายโรงงาน และตัวแทนจากส่วนราชการ ขอให้โรงงานน้ำตาลไปพิจารณา ว่าราคาอ้อยเบื้องต้นท้ายปลาย ปีควรจะเป็นเท่าไร และโรงงานน้ำ ตาลสามารถสำรองจ่ายค่าอ้อย ก่อนได้หรือไม่ เพราะจากราคา อ้อยเบื้องต้นที่ 880 บาทต่อตัน ชาวไร่อ้อยไม่ได้ และมองว่าทั้ง ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล



จะต้องอยู่ด้วยกัน ส่วนกรณีถ้าให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายสำรองจ่ายก่อนนั้น ถ้าเป็นเงินที่ได้จากการบริหารภายใน ก็เอามาช่วยได้ แต่จะต้องไม่ใช่เงินที่สนับสนุนโดยผ่านมติครม. ที่ผ่านมากองทุนเงินเพื่อมาช่วยชาวไร้อ้อยโดยผ่านความเห็นชอบจากครม.ถือว่าผิดหลัก WTO

ด้านโรงงานน้ำตาล นายคมกริช นาตะลักษณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผลกล่าวว่า หลังจากที่ชาวไร้อ้อยต้องการ

เพิ่มค่าอ้อยอีก 50 บาทต่อตัน อ้อยถือว่าเป็นเงินส่วนที่เพิ่มเข้ามา โรงงานน้ำตาลกับสมาคมธนาคารก็ต้องหารือร่วมกันก่อนถึงความเป็นไปได้ในการให้ยืมเงินส่วนนี้

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) กล่าวว่า กองทุนจำเป็นต้องยึดตามมติครม. ที่ออกมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ห้ามกองทุนจ่ายเงินอุดหนุนในลักษณะดังกล่าวเข้าไปช่วยเพิ่มค่าอ้อย และตามมติ ของคณะทำงานที่ประกอบ

ยืมเงินจากโรงงานน้ำตาลสำรองค่าอ้อยที่อยากให้เพิ่มขึ้นอีก 50 บาทต่อตันอ้อยก่อน จำเป็นต้องให้สมาคมธนาคารเป็นผู้พิจารณาก่อน เพราะเวลาที่แบ่งกให้เงินก็จะให้ตามค่าอ้อยที่ประกาศออกมาคือ 880 บาทต่อตันอ้อย บวกค่าโอเปอเรชันของโรงงานน้ำตาล เช่น ค่าแรงงาน ค่าการผลิต ดังนั้นเมื่อชาวไร่เรียกร้องให้

ด้วย ผู้แทนเกษตรกรชาวไร้อ้อย ผู้แทนฝ่ายโรงงานและตัวแทนจากส่วนราชการ โดยมีนายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหัวหน้าคณะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ขัดกับข้อตกลงองค์การการค้าโลกหรือ WTO ล่าสุดก็ได้ข้อตกลงกันว่าให้โรงงานนำไปหารื้อกัน

“เวลานี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อราคาน้ำตาลลอยตัวแล้วราคาขายจริงจะอยู่ที่เท่าไร ซึ่งตอนคำนวณราคาน้ำโรงงานอยู่ที่ 14 บาทต่อกิโลกรัม แล้วราคาขายปลีกจะอยู่ที่เท่าไร เพราะตรงนี้คือเงินที่จะเข้ากองทุน

“ฐานเศรษฐกิจ” สรรวจราคาขายปลีกน้ำตาลทรายตามห้าง ร้าน หลังรัฐบาลประกาศลอยตัวน้ำตาลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 พบว่าราคาน้ำตาลยังคงยึดราคาควบคุมที่ 23.50 บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดิม จนกว่า การยกเลิกโควตาน้ำตาล การปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาล ที่ผ่านคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) แล้ว จะผ่านกระบวนการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอเข้าครม. กฎฎีกาตรวจร่างระเบียบเมื่อครม. เห็นชอบจากนั้นก็ถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะเกิดการลอยตัวราคาน้ำตาลเต็มรูปแบบภายในเดือนมกราคม 2561